



ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ , แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ,บันทึกข้อตกลง “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงสุจริตในฐานะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำ ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยับยั้ง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง ผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

/๕. แนวทางการ...

